

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016**

Ngày 22/11/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh). Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định đã phát sinh một số nội dung bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn công tác quản lý, duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nói riêng và của cả tỉnh Lạng Sơn nói chung, đảm bảo việc phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho UBND các cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý đúng với quy định của pháp luật, thì việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quyết định bảo đảm theo đúng

trình tự, thủ tục quy định. Qua rà soát, thảo luận tại cuộc họp cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo do Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng dự thảo Quyết định, đảm bảo yêu cầu trình UBND tỉnh xem xét, giao Sở Xây dựng tiếp thu tối đa ý kiến tham gia hợp lý của các thành phần dự họp, tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện dự thảo, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục rà soát lại toàn bộ nội dung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 và các văn bản liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các đối tượng còn thiếu (như cụm công nghiệp...) và bãi bỏ các nội dung quy định đến nay không còn phù hợp (như dự án BT...) trong dự thảo quyết định sửa đổi, đảm bảo bao quát hết phạm vi, đối tượng áp dụng, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời rà soát trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ đã được phân cấp cho các huyện, thành phố đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

2. Sở Xây dựng rà soát, hoàn chỉnh nội dung dự thảo nêu trên, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 05/12/2023./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVT).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vũ Quang Khánh**